

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TH&THCS LÊ KHẮC CẢN
Số: 80 /KH-TH&THCS LKC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Thọ, ngày 04 tháng 11 năm 2024

KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập trải nghiệm thực tế cho học sinh
Năm học 2024-2025

Căn cứ Thông tư 08, ngày 15 tháng 05 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong Tiểu học, trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Công văn 1679/SGDĐT-GDTrH ngày 7/6/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo HP về việc triển khai thông tư 08 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong Tiểu học, trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Công văn 5986/BGDĐT-GDQPAN ngày 30/9/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo HP Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2024 - 2025;

Căn cứ Công văn 3030/SGDĐT-GDTrH ngày 02/10/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo HP Về việc hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Tiểu học, trường THCS năm học 2024 - 2025;

Căn cứ Công văn 375/PGDĐT ngày 10/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Tiểu học, trường THCS năm học 2024 - 2025;

Thực hiện kế hoạch số 21/KH-TH&THCSLKC ngày 05/9/2024 của trường TH&THCS Lê Khắc Cản về việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2024 - 2025;

Trường TH&THCS Lê Khắc Cản xây dựng kế hoạch hoạt động học tập trải nghiệm thực tế cho HS năm học 2024 – 2025 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó

tổ chức khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho các em tích cực nghiên cứu, tìm ra những giải pháp mới, sáng tạo những cái mới trên cơ sở kiến thức đã học trong nhà trường và những gì đã trải qua trong thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, kỹ năng sống và năng lực cho học sinh. Qua đó giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, yêu lao động,... góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, lòng tự hào dân tộc, phát triển kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi các em.

Các em được chủ động tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động, từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả năng của bản thân. Các em được trải nghiệm, được bày tỏ quan điểm, ý tưởng, được đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, được thể hiện, tự khẳng định bản thân, được tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm mình và của bạn bè,... Từ đó, hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực của học sinh.

Giúp học sinh có một ngày trải nghiệm có ý nghĩa vừa giải trí, vừa học tập: bổ sung kiến thức văn học, lịch sử, địa lí, khoa học, công nghệ, ANQP, ...

Giúp học sinh rèn được nhiều kỹ năng: tự giác, tự lập, quan tâm, chia sẻ, hợp tác, ...

Thắt chặt thêm tình cảm bạn bè, thầy cô và thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong đời học sinh.

Hoạt động này giúp cho học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm để vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn từ đó hình thành năng lực thực tiễn cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân. Đây cũng là một điều kiện tốt để các em được học tập, mở rộng kiến thức, được giao lưu, xây dựng tình đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

Thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó tổ chức khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho các em tích cực nghiên cứu, tìm ra những giải pháp mới, sáng tạo những cái mới trên cơ sở kiến thức đã học trong nhà trường và những gì đã trải qua trong thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, kỹ năng sống và năng lực cho học sinh.

Giáo dục chuyển từ hướng tiếp cận nội dung sang hướng tiếp cận năng lực. Chú trọng việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giáo dục đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

Xây dựng cho các em một số kỹ năng mềm trong các hoạt động tập thể, rèn kỹ năng sống cho các em, giúp các em mở rộng kiến thức, được giao lưu, xây dựng tình đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Đồng thời tạo điều kiện để các em học sinh có thể tự lập và biết sống có trách nhiệm.

Giúp các em hiểu biết thêm về các khu di tích lịch sử, mở rộng kiến thức cho các em; từ đó giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, giúp các em có cách nhìn mới trong học tập và rèn luyện để đạt được kết quả tốt trong học tập.

1.2. Yêu cầu

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo phải hướng tới mục tiêu phát triển năng lực cá nhân (năng lực tham gia và tổ chức hoạt động; năng lực quản lí và tổ chức cuộc sống cá nhân; năng lực khám phá và sáng tạo...), gắn với thực tiễn nhà trường và địa phương.

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo phải đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả giáo dục; Học sinh phải tích cực tham gia, chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giúp đỡ nhau khi tham gia các hoạt động.

Lập kế hoạch và chỉ đạo tốt việc thực hiện các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh toàn trường. Các HĐTNST đảm bảo có chất lượng và 100% học sinh được tham gia. Hoạt động đa dạng, phong phú gây hứng thú làm cho học sinh tích cực tham gia. Các HĐTNST diễn ra có nhiều lực lượng tham gia giúp đỡ học sinh (giáo viên, cha mẹ HS, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, ...)

II. Nội dung và hình thức tổ chức

1. Nội dung:

- Qua học tập trải nghiệm để lấy tư liệu và hình ảnh phục vụ cho việc viết bài thu hoạch sau hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

- Học sinh thăm quan, dâng hương và tìm hiểu về khu di tích lịch sử cấp quốc gia **Đền thờ Trạng Nguyên Trần Tất Văn (tại thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng)**, tại đây các em được nghe thuyết minh viên sẽ giới thiệu về thân thế sự nghiệp của Trạng Nguyên **Trần Tất Văn** và giới thiệu kiến trúc vị trí khu di tích qua các thời kỳ lịch sử và gắn liền với giáo dục truyền thống tại địa phương.

a) Đối với học sinh TH :

- Học sinh thăm quan, dâng hương và tìm hiểu về khu di tích lịch sử **Văn miếu Mao Điền** – Nơi đây là quần thể di tích được xây dựng thờ tự các vị thánh hiền của đạo nho và là trường dạy học cho các hoàng tử, hoàng thân, con cái của quan lại khi xưa. Nơi đây còn lưu giữ, bảo tồn những tấm bia đá ghi danh các vị đỗ đại khoa (Tiến sĩ trở lên) của quốc gia hoặc địa phương.

Đến khu trải nghiệm sinh thái Phù Đổng Green Park : Tham gia khám phá tìm hiểu các chương trình trải nghiệm như sau :

Chặng 1: Thăm quan và tìm hiểu mô hình **Vườn cà – dấu chân kỳ lạ** nơi sản sinh ra một trong tứ bát tử Thánh Gióng

Chặng 2: Tìm hiểu về nền văn minh lúa nước, quá trình tạo ra **“Hạt ngọc trời”**, học sinh tự làm và thưởng thức **cơm nắm, muối vừng** – món ăn dân dã của người Việt từ xưa.

Chặng 3: Ghé thăm ngôi nhà tranh vách đất nét đặc trưng trong kiến trúc của vùng nông thôn thời xưa. Cùng đắm mình trong không gian gần gũi, bình dị để lắng nghe **câu chuyện về Quê Hương Gióng** qua lời kể hấp dẫn ly kỳ của thuyết minh viên nơi đây.

Chặng 4: Cùng nhau tham gia và hòa mình vào không khí truyền thống trong **tranh tài đấu vật**

Chặng 5: Tìm hiểu các giá trị truyền thống và văn hóa dân gian qua các trò chơi cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc: **Nhảy sạp, ném còn, kéo co, đi cà kheo, bịt mắt đập niêu...**

Chặng 6: Tìm hiểu về loại hình **Nghệ thuật rối gỗ** dân gian Việt Nam, cùng tham gia trò chơi người gỗ chiến đấu đặc sắc vui nhộn.

Chặng 7: Vận động thể chất – nâng cao sức khỏe

Các đoàn sẽ lần lượt di chuyển đến Khu vận động thể chất Phù Đổng Green Park để tham gia các phần chơi cũng như các hoạt động rèn luyện sức khỏe vui nhộn và bổ ích để bước vào học tập với tinh thần thoải mái và tự tin nhất như:

+ Bắt cá trên suối

+ Kéo co

+ Chơi *golf mini* trên cỏ

+ Xạ thủ nhí

+ Thử thách: **Sasuke** *army gaming*

Chặng 8: Tại khu vườn kỹ năng của Phù Đổng Green park các bạn nhỏ sẽ được trang bị “*Chiếc áo giáp vàng*” về các kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, vận động thể chất, cách giải quyết xung đột, làm việc nhóm hiệu quả và phát triển tự tin.

Chặng 9: Bác Hồ đã từng nói: “*Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam*”. Học sinh cùng tìm hiểu về trận chiến Điện Biên Phủ khốc liệt và hóa thân thành những chiến sĩ, những anh bộ đội cụ Hồ.

Chặng 10: Tìm hiểu và lắng nghe câu chuyện lịch sử về **Vua vận tải – xe đạp thồ** - biểu tượng tinh thần và ý chí dân tộc Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ khi xưa.

Gala sân khấu: Team building hoạt động hoạt náo, gắn kết tại sân chơi tập thể,.. vinh danh trao thưởng - tham gia các hoạt động gala sân khấu với chủ đề **Đoàn Kết Là Sức Mạnh** ” vô cùng đặc sắc có kịch bản chi tiết đỉnh kềm).

Tổng kết chương trình, tặng quà, cờ lưu niệm, nêu cảm nhận về chuyến đi.

b) Đối với học sinh THCS :

Tham quan, tìm hiểu tại **Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam** – Nơi lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia và nhiều hiện vật quý. Bảo tàng được xây dựng với thiết kế hiện đại, nhiều công năng, kiến trúc Bảo tàng là một công trình trưng bày về lịch sử chiến tranh, mà còn tạo một không gian chung để khách tham quan tương tác và trải nghiệm về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tại đây, Học sinh học tập tìm hiểu 6 chủ đề:

Chủ đề 1: Buổi đầu dựng nước và giữ nước;

Chủ đề 2: Bảo vệ nền độc lập từ năm 939 đến năm 1858;

Chủ đề 3: Chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc năm 1858 đến năm 1945;

Chủ đề 4: Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, năm 1945 - 1954;

Chủ đề 5: Cuộc kháng chiến chống Mỹ năm 1954 đến 1975;

Chủ đề 6: Xây dựng và bảo vệ đất nước từ 1976 đến ngày nay

Đoàn chụp hình tập thể với **Đại Kỳ Việt Nam**.

Đến Khu trải nghiệm giáo dục **Koko Farm Hà Nội**. Tại đây diễm danh theo lớp, phổ biến nội quy trải nghiệm và cát đồ theo đúng nơi quy định. Đoàn ăn trưa tại nhà hàng với các món ăn độc đáo. Sau bữa trưa, các em học sinh tham gia khám phá tìm hiểu các chương trình trải nghiệm như sau :

Chặng 1: Thăm quan và tìm hiểu mô hình **Vườn nông nghiệp**.

Chặng 2: Hòa vào không khí chung sức – chung lòng với hoạt động **Nhóm bếp nướng gà – thổi cơm**.

- Mỗi đội chơi sẽ được nhận các nguyên liệu: 1 con gà, 3 xiên thịt, gạo, than củi, niêu đất và các dụng cụ cần thiết khác.
- Dưới sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức và sự khéo léo của MC, các bạn học sinh sẽ chủ động góp sức trong phần thi của lớp mình để tạo ra một mâm cơm – sản phẩm của sự đoàn kết đồng lòng.

Chặng 3: Ghé thăm ngôi nhà tranh vách đất nét đặc trưng trong kiến trúc của vùng nông thôn thời xưa. Cùng đắm mình trong không gian gần gũi, bình dị để lắng nghe **câu chuyện về cây đa, sân đình** qua lời kể hấp dẫn ly kỳ của thuyết minh viên nơi đây.

Chặng 4: Cùng nhau tham gia và hòa mình vào không khí truyền thống trong **tranh tài đấu vật**

Chặng 5: Tìm hiểu các giá trị truyền thống và văn hóa dân gian qua các trò chơi cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc: **Nhảy sạp, ném còn, kéo co, đi cà kheo, bịt mắt đập niêu...**

Chặng 6: Mê cung kỳ bí cùng nhau đi khám phá bên trong mê cung có điều gì kỳ bí, có những thử thách và nhiệm vụ gì cần phải làm khi lạc vào trong mê cung.

Chặng 7: Vận động thể chất – nâng cao sức khỏe

Các lớp sẽ lần lượt di chuyển đến Khu vận động thể chất để tham gia các phần chơi cũng như các hoạt động rèn luyện sức khỏe vui nhộn và bổ ích để bước vào học tập với tinh thần thoải mái và tự tin nhất như:

- + Bắt cá trên suối
- + Kéo co
- + Nhảy bao bố
- + Vượt chướng ngại vật
- + Nhảy sạp

Chặng 8: Hóa thân thành các xạ thủ chuyên nghiệp trong hoạt động thi tài **Bắn Cung**.

Gala sân khấu: Team building hoạt động hoạt náo, gắn kết tại sân chơi tập thể,.. vinh danh trao thưởng - tham gia các hoạt động gala sân khấu với chủ đề **Đoàn Kết Là Sức Mạnh ”** vô cùng đặc sắc có kịch bản chi tiết đính kèm). Tổng kết chương trình, tặng quà, cờ lưu niệm, nêu cảm nhận về chuyến đi.

2. Hình thức:

- Tổ chức theo hình thức tập trung. Thực hiện việc hoạt động theo khối lớp, theo bậc học.

- Chương trình học tập được thực hiện theo tour của công ty TNHH du lịch và Dịch vụ Trải Nghiệm Việt.

III. Thành phần, thời gian, địa điểm.

1. Thành phần:

- BGH, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh;
- 100% GVCN nhà trường;
- 100% Học sinh các khối lớp;
- Phụ huynh học sinh: Mỗi lớp từ 01 người.

2. Thời gian:

+ 01 ngày (Từ 6h00 đến 17h30) dự kiến Tiểu học ngày 06/12/2024 (Thứ 6), THCS ngày 07/12/2024..

3. Địa điểm :

TH: Tại Hải Phòng – KDT Văn Miếu Mao Điền – Khu trải nghiệm sinh thái Phù Đổng Green park Hà Nội - Hải Phòng.

THCS: Tại Hải Phòng – Bảo tàng quân sự Việt Nam – Khu trải nghiệm giáo dục KoKo Farm Hà Nội - Hải Phòng.

IV. Kinh phí : Tự đóng góp.

+ TH: 525.000 đồng/1 Học sinh (Giáo viên, phụ huynh: 555.000 đồng/ người);

+ THCS: 555.000 đồng/1 Học sinh (Giáo viên, phụ huynh: 585.000 đồng/ người);

Kinh phí này bao gồm:

- Ăn theo chương trình: 01 bữa chính
- Vé tham quan vào cửa theo chương trình
- Xe vận chuyển chất lượng cao đi và về
- Tiền bảo hiểm, nước uống, hương hoa làm lễ dâng hương
- Các dụng cụ hỗ trợ phục vụ các hoạt động vui chơi

V. Tổ chức thực hiện

1. Nhà trường

- Lập kế hoạch, phân công phụ trách hoạt động trải nghiệm thực tế.
- Thực hiện theo kế hoạch đầu năm, dự kiến ngày đi trải nghiệm thực tế và thông báo đến học sinh ngay từ tháng 11/2024.

- Chuẩn bị các nguyên liệu, các dụng cụ liên quan cho buổi trải nghiệm sáng tạo
- Tổ chức kiểm tra, giám sát; tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, lồng ghép vào báo cáo của nhà trường.

- Thông báo tới các lớp qua giáo viên chủ nhiệm (*có lịch trình chi tiết kèm theo*).

2. Các tổ chuyên môn, Liên đội

- Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức mô hình hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường.

- Căn cứ vào Kế hoạch nhà trường, tổ chức triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo có hiệu quả.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động trải nghiệm sáng tạo của từng lớp.

3. Đối với các Giáo viên chủ nhiệm

- Tuyên truyền Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo đến tất cả phụ huynh và học sinh các khối lớp.

- Giáo viên Chủ nhiệm thông báo về cho phụ huynh kế hoạch đi trải nghiệm

- Đơn đốc thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo của lớp đạt hiệu quả.

- Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh tham gia nộp cho BTC qua (đồng chí Lưu Thị Thanh Thủy – PHT phụ trách CM bậc TH, đ/c Nguyễn Phương Nam – PHT phụ trách CM bậc THCS).

- Học sinh đăng kí và nộp tiền cho công ty Du lịch và Dịch vụ Trải Nghiệm Xanh.

Trên đây là kế hoạch hoạt động trải nghiệm thực tế của trường THCS Lê Khắc Cần năm học 2024 – 2025. Các tổ chức đoàn thể, các lớp thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, nếu có gì vướng mắc trao đổi trực tiếp với BGH để giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT huyện An Lão(B/c);
- Các tổ CM, Đoàn Đội (t/h);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Văn Toàn